

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ปลุกจิตสำนึก
หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบาย“การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ นายพรหมทอง อุตระกุล ผู้อำนวยการส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้าง
คุณธรรม ได้บรรยายหัวข้อเรื่องวินัยและจรรยาของข้าราชการแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓
อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในครั้งนี้ ได้บรรยายเรื่อง “การไม่รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกรวมถึงเป็นการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตระหนักและให้
ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย

0:02:28 13:07

วินัยและจรรยาข้าราชการ

โดย...
นายพรหมทอง อวยตระกูล
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนนิติกร วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม

สไลด์ถัดไป

ไม่มีบันทึกย่อ

สไลด์ 1 จาก 32

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

The slide features a blue hand on the left pointing towards a gift box held by a red hand on the right. The background is a light gray with blue geometric patterns on the right side.



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ สอดคล้องกับ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในกิจกรรมการพัฒนา ระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ และเพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกคนว่า จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจันทานนท์ วรรณเขจร)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

NO GIFT POLICY

เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร
“งครับ”
 ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 ร่วมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส
 ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม





การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ประโยชน์ส่วนรวม

ม. 128
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ห้าม

- **เจ้าพนักงานของรัฐทุกตำแหน่ง**
(เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.จ.)

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

หลักการ
ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

ข้อยกเว้น
เจ้าพนักงานของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ ในกรณีดังนี้

หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

และยังห้ามผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้ว **ยังไม่ถึง 2 ปี** ด้วย

ช้อยกเว้น เจ้าพนักงานของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ ในกรณีต่อไปนี้

- 1 มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถรับได้ เช่น การที่เจ้าพนักงานของรัฐเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้
- 2 เป็นการรับจากนุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติ โดยจะต้องเป็นการให้ตามประเพณี หรือ ตามธรรมเนียมจรรยาตามฐานะอุป

3 เป็นการรับ โดยธรรมเนียมจรรยา จากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ

คือ การรับจากบุคคลที่ให้กับไปโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ รวมถึงการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การรับจากผู้ซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท
- หรือ
- การให้นับเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

















